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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 
ของ 

บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลาเร่ิมประชุม 10.15 น. ณ หองมณเฑียรทิพย โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54  
ถนนสุรวงศ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
 ในการประชุมคร้ังนี้มีกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม จํานวน  8  ทาน ดังนี้ 
 1.   ดร.วิวัฒน วิฑูรยเธียร       ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2.   นายเคอนั่ว หลิน       กรรมการ  
 3.   นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ       กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผูบริหารสูงสุดดานการเงิน)  
 4.   นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์       กรรมการ / กรรมการบริหาร   
 5.   พ.ต.ท.พงศศิริ หิรัณยเตชะ      กรรมการ    
 6.   นางนงลักษณ โกวัฒนะ       กรรมการบริหาร 
 7.   นายทินกร พันพานิชยกุล      กรรมการบริหาร 

8.   นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

 
มีกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทที่ลาประชุม จํานวน  2  ทาน ดังนี้ 

 1.   นายอิสระ วงศรุง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
  พิจารณาคาตอบแทน 

2.   นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี      กรรมการบริหาร 
 
เริ่มการประชุม 
 ดร.วิวัฒน  วิฑูรยเธียร ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม กอนเขาสู
วาระการประชุม พิธีกรไดกลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนําประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และช้ีแจงวาเอกสารที่ใชใน
การประชุมวันนี้ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯแลว (www.acap.co.th) ต้ังแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป โดย
ประกาศแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหผูถือหุนทราบต้ังแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 หลังจากนั้นพิธีกร
ไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงวาระการประชุม แนะนําคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯที่มาประชุม ณ ขณะน้ีใหที่ประชุม
รับทราบ และแจงขั้นตอนการดําเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด
สรุปไดดังนี้   
 ในการประชุมจะมีการพิจารณาวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

- วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557 
- วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 
- วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการแกไขช่ือกรรมการ  ซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
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- วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี)   
 

พรอมกันนี้ พิธีกรไดแนะนํากรรมการที่อยูบนเวที ดังตอไปนี้ กรรมการเขาประชุม ณ ขณะกลาวแนะนํา 
1. ดร.วิวัฒน  วิฑูรยเธียร    ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4.    นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร   
5.    พ.ต.ท.พงศศิริ หิรัณยเตชะ  กรรมการ 
 
พิธีกรไดกลาวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการประชุม สรุปไดวา  
- ในการดําเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมไปตามลําดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญ

ประชุม ทั้งนี้ กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับวาระน้ันๆตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนแจงชื่อและนามสกุลใหที่ประชุม
ทราบกอนทุกคร้ัง 

 
- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และเพื่อ

ความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯจะสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียงหรือไม หากมีจะขอใหสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อนําคะแนนเสียงที่
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง โดยจะถือวาคะแนนเสียงสวนท่ีเหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวย สําหรับผูรับมอบฉันทะที่เขา
ประชุมแทนผูถือหุนโดยผูถือหุนไดออกเสียงลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะนั้น
แลว บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวไวแลวต้ังแตผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม ในกรณีที่ไมมี
ผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียง  จะถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติในวาระน้ันๆ  ยกเวนวาระ   
ที่ 2 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออก
เสียงกอนและจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่เห็นดวยตอทันที 

  
- อนึ่ง บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จส้ินการประชุมขอใหผูถือหุน

คืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป ในกรณีที่ผูถือหุนไม
แสดงความเห็นวาไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนไดใหความเห็นชอบในวาระนั้นๆ  

 
- การนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในวาระท่ี 1 , วาระท่ี 2 , วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 จะใชมติเสียงขาง

มากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
มีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาดตามวาระการประชุมดังกลาว หลังจากนั้น พิธีกรเรียนเชิญ
ประธานฯ  กลาวเปดการประชุมฯ และดําเนินการประชุมไปตามลําดับวาระการประชุม 

 
ภายหลังเสร็จส้ินการช้ีแจงขั้นตอนตางๆ ของพิธีกร ประธานฯแถลงตอที่ประชุมวา  ตามที่ทราบแลวถึงเหตุผลที่มี

การจัดประชุมในวันนี้ เนื่องจากมีผูถือหุนทั้งหมด 25 ราย จํานวนที่ถือหุนรวมแลวเกิน 10 %  ไดย่ืนหนังสือมาถึงบริษัทฯ
เพื่อขอใหบริษัทฯจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ ตามวาระท่ีผูถือหุนไดรับตามที่สงเอกสาร และตามที่สงผานระบบของ
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ตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดกําหนดไว
ในหนังสือเชิญประชุม 

 
ประธานฯ  แถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนท้ังส้ิน 1,889 ราย จํานวนหุนทั้งหมด 

125,000,000 หุน และมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวนรวม 107 ราย มีจํานวนหุน
รวมทั้งส้ิน 68,884,458 หุน คิดเปนรอยละ 55.11 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ 
องคประชุมของผูถือหุนจะตองมีไมนอยกวา  25  ราย และมีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด  ในการประชุม
ผูถือหุนวันนี้จึงครบเปนองคประชุม  จึงขอเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดกําหนดไวในหนังสือ
เชิญประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2557 
 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 ซึ่งไดประชุม 

เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยหรือจะเสนอแกไขตอที่ประชุมก็สามารถนําเสนอได รายละเอียด
ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย1)  
 
 หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของ ซึ่งมีผูถือหุน 
ซักถามในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 
นายพงศธร วณิชเสถียร (ผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุน) 
   : สอบถามวากรรมการมาประชุมก่ีทาน และนายเคอนั่ว หลิน ซึ่งเปนผูถือหุนใหญรายหนึ่งมาประชุม

หรือไม  เหตุที่สอบถามเนื่องจากคราวที่แลวมีสวนในการตอบคําถามเยอะ สืบเนื่องจากการประชมุ
คร้ังที่แลวมีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นในหองประชุมในการโหวตไมผาน ซึ่งไดอานจากรายงานที่เผยแพร
ผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีอยู 2 ประเด็นที่อยากทราบคือ ในการทําธุรกิจของ
บริษัทฯ จากที่ชื่อบริษัทฯยังไมสามารถเปล่ียนได และบริษัทฯมีธุรกิจที่คางอยูที่สิงคโปร ซึ่งยังไม
สามารถทํา Transaction  ไดเรียบรอย  จึงถามวาการท่ีไมสามารถโหวตผานในมติสําคัญได จะมี
สวนทําใหธุรกิจสวนนั้นหรือบางสวนเดินหนาตอไปหรือลาชาอยางไรบาง 

ประธานฯ   :    บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด  8 ทาน เปนกรรมการ 6 ทาน กรรมการอิสระ 2 ทาน และท่ีเห็นมาประชุม 
ณ ขณะนี้มีกรรมการ 4 ทาน และกรรมการบริหาร  1 ทาน รวมเปน 5 ทาน ทั้งนี้ ประธานฯไดกลาว
ตอที่ประชุมโดยขอใหผูถือหุนที่จะสอบถามเรื่องธุรกิจและการดําเนินงานท้ังหลายท่ีไมเก่ียวของกับ
การรับรองรายงานการประชุมรอไวสอบถามเม่ือถึงวาระอ่ืนๆ ที่เปนชวงของการช้ีแจงหรือการตอบ
คําถาม ในขณะน้ีจึงขอดําเนินการประชุมตามวาระท่ีมีอยูกอน ซึ่งเม่ือถึงชวงดังกลาว ผูถือหุนที่มี
คําถามก็สามารถสอบถามไดตามที่ตองการ ประธานฯจึงสอบถามผูถือหุนทานอื่นวา มีทานใดมี
ประเด็นเก่ียวกับรายงานการประชุมคร้ังที่แลวหรือไม 

 
นายฮั่งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุน   

:    มีขอสอบถาม  2 เร่ือง   
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เร่ืองที่ 1 ในรายงานการประชุมฉบับนี้ไมระบุชื่อผูถามใชเพียงแตคําวา “ผูถือหุน”  จึงขอใหประธานฯ     
     ชวยพิจารณาสวนนี้ใหระบุชื่อผูถามวาเปนผูใด ถาลงนามสกุลไดก็ขอบคุณ แตถาไมลงนามสกุลก็ 
     ขอใหระบุชื่อผูถาม เจตนาท่ีใหระบุชื่อผูถามเพื่อแสดงตัวตนจริงๆ ในหองประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ 
    ไมเขาประชุมจํานวนคนมากกวารอยละ 80 ไดรับทราบวาบริษัทฯมีผูถือหุนเขาประชุมจริง 

เร่ืองที่ 2 เก่ียวกับเร่ืองการลงทะเบียนการประชุม ซึ่งเห็นอยูไมก่ีบริษัทที่ใชระบบ Manual ถาเปนไป
ไดอยากใหบริษัทฯใชระบบการลงทะเบียนของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯที่ดําเนินการตรวจนับ
คะแนนซึ่งจะเรียบรอยกวา ซึ่งวิธีที่ใชอยูดวยการพิมพใบเอกสารที่เปนของช่ือผูถือหุนทุกคนที่มีหุน
อยูแลวมาเตรียมไว หากผูถือหุนมารวมประชุมไมถึงรอยละ 50 จํานวนเอกสารท่ีเตรียมไว ซึ่งมีความ
ไมแนนอนวามีผูถือหุนมารวมประชุมจํานวนเทาใด จะทําใหเสียแรงงานโดยเปลาประโยชน จึง
อยากจะใหใชระบบคอมพิวเตอรที่เปนระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพยมาใชตรวจนับคะแนนแทน  
เพื่อวาระใดก็ตามที่มีประเด็นและมีปญหาส่ิงเหลานี้จะไปยืนยันไดในอนาคต วิธีที่บริษัทฯใชอยูนี้
เปนวิธีที่ใชอยูเม่ือ 5-10 ป ที่แลว ซึ่งเหลืออยูไมก่ีบริษัทที่ใชอยู   

 
ประธานฯ  : ในคราวหนาจะดําเนินการใหตามที่ผูถือหุนเสนอ สวนการใชระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพยใน

เร่ืองการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนก็จะรับไปพิจารณาและหากทําไดก็จะนําไปปฏิบัติ 
 
 หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของเพิ่มเติม แตไมมี
ผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
   

 อนึ่ง กอนการลงมติในวาระท่ี 1 ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนลาสุดเปนจํานวน 117 ราย จํานวนหุนทั้งส้ิน 69,886,358 หุน คิดเปนรอยละ 55.90  ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัทฯ  

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ที่

ประชุมเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ   
 
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นดวย               65,753,546  เสียง  คิดเปนรอยละ          94.08 

ไมเห็นดวย                     55,102  เสียง    คิดเปนรอยละ        0.08   
งดออกเสียง              4,077,710  เสียง     คิดเปนรอยละ        5.83 

 
ประธานฯ   :    กอนจะเขาวาระตอไป ประธานฯ ไดสอบถามเจาหนาที่ถึงจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมวา มีจํานวนท่ี 

ปรับเปล่ียนหรือไม ซึ่ง ณ ขณะนี้มีผูถือหุนเขาประชุมณ ตอนนี้เปนจํานวน 121 ราย จํานวนหุน
ทั้งส้ิน 69,906,168 หุน คิดเปนรอยละ 55.92 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
ประธานไดแจงใหทราบถึงจํานวนกรรมการที่เขาประชุมณ ขณะนี้มีกรรมการเขาประชุมจํานวน   6   
ทาน   
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ไดแก 1.ประธาน (นายวิวัฒน  วิฑูรยเธียร) 2.นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์  3.นายเฉลิมไชย  ศิรินพวงศ  
4.พันตํารวจโทพงศศิริ  หิรัณยเตชะ  5.นายเคอนั่ว หลิน   6.นายชัชวาล  เตรียมวิจารณกุล 

  
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติม 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมกอนเร่ิมประชุมวา ในการลงมติวาระน้ีขอใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคลวาเห็น

ดวยหรือไมเห็นดวย โดยมีกรรมการที่ผูถือหุนเสนอขอใหลงมติแตงต้ังจํานวน 5 ทาน  ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือของผูถือหุน
จํานวน 25 ราย  ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯที่รองขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนคราวน้ี   แตประธานฯไดแจงใหทราบวานางสาวสุกัญญา  สุขเจริญไกรศรี  ผูถูก
เสนอช่ือ 1  ในจํานวน 5  ทาน ไดขอถอนตัวจากการถูกเสนอช่ือเขารับการตําแหนงกรรมการในวาระน้ี   จึงเหลือบุคคลที่
จะตองพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการใหมของบริษัทจํานวน  4   ทาน  ดังนี้ 

 
กรรมการทานที่ 1 : นายเย่ียม    จันทรประสิทธ์ิ 
 

ประธานฯ        :    ขอใหผูถือหุนพิจารณาการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯเพิ่มเติม ปรากฏตามรายละเอียดบุคคลที่เสนอให
แตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมา
ดวย 2)  

 
หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของ ซึ่งมีผู

ถือหุน ซักถามในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน              

:  สอบถามเพิ่มเติมวา เร่ืองที่หนึ่ง คือเร่ืองกรรมการตามขอบังคับของบริษัทฯมีกําหนดไวหรือไมวา
กรรมการตองไมนอยกวา 1 ใน 3  ตองเปนกรรมการอิสระ ถาไมมีควรจะเพิ่มเติมขอความนี้เพราะ
เปนขอบังคับของกฎหมาย เร่ืองที่สอง กรรมการบริษัทมี 8 ทาน เปนกรรมการอิสระ 2 ทาน ซึ่ง
กรรมการอิสระตองมีไมนอยกวา 1 ใน  3  คือไมนอยกวา 2.66 ทาน  นั่นก็คือตองมี 3 ทาน ขึ้นไป 
เพราะฉะน้ันสวนนี้ก็ผิดปกติไปเพราะกรรมการอิสระทานหนึ่งออกไปแลว  เร่ืองที่สาม กรรมการที่
เสนอมามีทานหน่ึงเคยเปนกรรมการและมีชื่อหายไปแตคราวน้ีมีชื่อเสนอเปนกรรมการใหมจึงมี
คําถามวาเกิดอะไรขึ้น และตามที่เสนอมาไมไดระบุวากรรมการใน  4  ทานน้ี  ทานใดเปนกรรมการ 

     อิสระจึงควรระบุในเอกสารวาทานใดเปนกรรมการอิสระ  ซึ่งเม่ือรวมจํานวนกรรมการบริษัทที่มีอยู 
     เดิมและที่เสนอใหมกรรมการอิสระจึงตองมีไมนอยกวา 4 ทาน     

 
ประธานฯ           :    ประธานฯ เรียนช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการทั้ง 4 ทานท่ีเสนอคราวน้ี บริษัทฯ ไมไดเปนผูเสนอ 

    แตเปนผูถือหุนรวมกันไมนอยกวา 25  ราย  จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 เปนผูเสนอ 
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นายธารา ชลปราณี  ผูถือหุน 

:  เขาใจในประเด็นวาไมไดอยูที่บริษัทฯเสนอ แตเปนผูถือหุนเสนอเขามาไมนอยกวารอยละ 10 ไมนอย
กวา 25  ราย ประเด็นคือเม่ือกรรมการรับทราบตรงนี้กรรมการตองรูกฎหมาย วากรรมการที่เสนอเขา
มานี้จะตองมีกรรมการอิสระ เม่ือมีการเสนอช่ือกรรมการทั้ง 4 ทานเขามาแลวจะตองบอกกอนวา
ทานใดเปนกรรมการอิสระกอนที่จะมีการเลือกต้ัง ไมใชมาบอกเอาในท่ีประชุมวาทานใดเปน
กรรมการอิสระ ทานใดเปนกรรมการบริหาร ทานใดเปนกรรมการบริษัท ซึ่งไมถูกตองในหลักการนี้  
ควรจะตองมีการนําเสนอมาตรงน้ีกอนเพื่อจะบอกวาทานใดเปนกรรมการอิสระ ใหรูวากรรมการ
อิสระคือผูมีหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกๆคนอยางเทาเทียมกัน สวนกรรมการที่เปน
ตัวแทนของผูถือหุนใหญก็จะดูแลผลประโยชนของผูถือหุนใหญทานน้ันหรือกลุมนั้น เพราะฉะน้ันส่ิง
นี้จึงคลายๆกับขอบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น เม่ือบริษัทฯไดรับเอกสารเขามาควรจะสอบถามวาทาน
ใดเปนกรรมการอิสระของกลุมใดที่จะมาดูแลผลประโยชนนี่คือส่ิงที่คณะกรรมการมิไดดําเนินการ
ตรงสวนนี้ตางหาก 

     
ประธานฯ           :    ขอเรียนยํ้าใหที่ประชุมทราบอีกคร้ังวา การเสนอชื่อกรรมการ 4 ทาน ในวันนี้บริษัทฯ ไมไดเปนผูเสนอ 
      หากบริษัทฯ เปนผูเสนอก็จะผานคณะกรรมการและจะระบุวาทานใดเปนกรรมการอิสระและทานใด 
     ไมเปนกรรมการอิสระ การที่ผูถือหุนสงจดหมายเขามาโดยมิไดระบุ ประธานฯ  และคณะกรรมการก็

ไมสามารถทราบไดวา ผูถือหุนตองการใหทั้ง 4 ทานน้ีเปนกรรมการอิสระ หรือไมอิสระ   
     ประธานฯ จึงไดสอบถามในที่ประชุมวามีตัวแทนผูถือหุนที่ย่ืนหนังสือมาอยูในหองประชุมหรือไม วา 
     อยากใหทานใดเปนกรรมการอิสระหรือไมอิสระ กรณีนี้ประธานฯ ไมสามารถกาวลวงได จึงเปนหนาที่ 
     ของผูถือหุนที่ย่ืนเสนอวาจะใหเปนอิสระหรือไม และขออธิบายเพิ่มเติมเร่ืองจํานวนและสัดสวนของ 
     กรรมการอิสระวา บริษัทฯทราบดีวาตองมีกรรมการอิสระจํานวน  1  ใน 3 คราวที่แลวนางเพ็ญนิภา   
     ทัพพะรังสี  ไดลาออกไป ซึ่งบริษัทยังไมมีโอกาสเลือกบุคคลอีกหนึ่งทานเขามาในตําแหนงของทาน  
     ในขั้นตอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีเกณฑวาจะตองมีกรรมการอิสระเขามาใหครบ  
     1 ใน 3 ภายในระยะเวลาเทาไหร เม่ือใด ซึ่งบริษัทฯพยายามท่ีจะดําเนินการใหเสร็จส้ินแต ณ วันนี้ 
     ยังไมเสร็จส้ินจึงขอใหคําม่ันวาจะดําเนินการใหครบถวนโดยดําเนินการแตงต้ังเสนอเขามาในที่ 
     ประชุมหรือใหคณะกรรมการแตงต้ังก็ตามแตที่จะทําได   เร่ืองนี้มีระยะเวลา  มีขั้นตอน มีเกณฑ  
     มีเงื่อนไข ซึ่งคร้ังนี้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนตามความประสงคของผูถือหุน   มิใชวาระของ 
     บริษัทฯหรือของกรรมการแตเรามีหนาที่เรียกประชุมตามที่ผูถือหุนรองขอมา 
 
นายธีรเดช พงษศิริ  (ผูรับมอบฉันทะ) 
   :   ขอสอบถามวา 1. เหตุผลที่ต้ังกรรมการเพิ่มเติมคร้ังนี้เพื่ออะไร  2.การต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มเติม  

แสดงวาบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะดําเนินการในวันขางหนาใชหรือไม และคืออะไร  
  3.กรรมการที่เขามาใหมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทที่จะดําเนินการตามแผนธุรกิจใน

วันขางหนาหรือไม เพื่อใหผูถือหุนไดเกิดความม่ันใจวา บริษัทฯไดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมใน
การดําเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯตอไปในวันขางหนา 
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ประธานฯ :    ตอบขอซักถามวา   ตามที่ไดเรียนไปแลววาการเรียกประชุมคร้ังนี้ไมไดเปนวาระของบริษัทฯ     และ 
     ไมไดเสนอจากท่ีประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ    เปนการรองขอใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อ 

เพิ่มเติมกรรมการ  จากผูถือหุนจํานวน 25  ทาน  ที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ 10  ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษัทฯดังนั้น การที่ผูถือหุนเสนอมาทางบริษัทฯ กรรมการมีหนาที่ที่จะจัดประชุม สวน
เร่ืองความเหมาะสมหรือไมขึ้นอยูกับผูถือหุนทั้งหลายที่มาประชุม ซึ่งเอกสาร-ซีวี และประสบการณ
ของกรรมการแตละทานที่ไดรับเสนอมาอยูในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุนตามที่อยูที่ลงทะเบียนไว และ
ในวันนี้ก็ไดแสดงไวในหองประชุมวาแตละทานมีประสบการณ มีหนาที่การงานท่ีผานมาเปนอยางไร
บาง  จึงขอใหผูถือหุนพิจารณาดวยตนเอง โดยท่ัวๆ  ไปถาเปนเร่ืองการที่กรรมการของบริษัทเสนอท่ี
จะแตงต้ังกรรมการทานใดก็จะมีการประชุมการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอคุณสมบัติ
ตางๆ เขามาในท่ีประชุมเพื่อรับรอง การเขาประชุมวันนี้ที่ไมไดผานคณะกรรมการบริษัท  แตผานมา
จากผูถือหุน  ดังนั้น ประธานฯจึงไมสามารถเรียนผูถือหุนทุกทานไดวากรรมการทานไหนเหมาะสม  
ทานไหนไมเหมาะสม เพราะเปนสิทธิของผูถือหุนที่เสนอมา ประธานฯจึงไมสามารถชี้นําได  จึงขอให
ผูถือหุนใชวิจารณญาณในการพิจารณาของกรรมการที่รับเสนอชื่อเปนรายบุคคล 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

: หากมีผูถือหุนรายอื่นๆรวมกันรอยละ 10 ย่ืนเร่ืองเขามาขอแตงต้ังกรรมการ ก็สามารถดําเนินการ
แตงต้ังกรรมการดวยวิธีแบบนี้ไดหรือไม   

 
ประธานฯ :    สามารถทําได 
 
นายปน เกษมทรัพย (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน)    
 : ประธานฯ มีชื่อในฐานะผูถือหุนเพื่อเรียกประชุมคร้ังนี้ดวยหรือไม 
 
ประธาน :    ไมมี และขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมวา เม่ือผูถือหุนในจํานวน 25 ราย เกินรอยละ 10 สงหนังสือมาท่ี 
        ประธานฯ จึงไดดําเนินการเรียกประชุมกรรมการเพื่อเรียกประชุมผูถือหุน  ประธานฯไมไดลงชื่อ 
        ขอใหเรียกประชุมผูถือหุน แตกรรมการของบริษัทฯไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมติ

ที่จะเรียกประชุมผูถือหุน เพราะถาหากบริษัทฯไมเรียกประชุมผูถือหุน ผูถือหุนเหลานั้นก็มีสิทธิที่จะ
เรียกประชุมผูถือหุนกันไดเอง 

 
นางสาววารี  จารุสิริสิน ผูถือหุน   

:    ถามวากรรมการท้ัง 4 ทานมาในที่ประชุมหรือไม อยากใหพูดแนะนําตัวเอง ถาไมมาก็มีความสงสัย 
 
ประธานฯ :   ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการทานใดเขามาในที่ประชุมหรือไม ผลปรากฏวา

มีผูไดรับเสนอช่ือเขารวมประชุม  1 ทาน 
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นายศฤงคาร สุทัศนชูโต ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ   
 : ไดแถลงแนะนําตัวเองวาเปนผูถือหุนคนหนึ่งที่เสนอช่ือตนเองเขาเปนกรรมการ แตจะขอแนะนํา

ตัวอยางเปนทางการเมื่อถึงวาระการแตงต้ังตนเขาเปนกรรมการตอไป 
 
นายฮั่งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุน   

: อยากฝากไปถึงผูถือหุนที่ลงเสียงกันเขามาเพื่อใหเปดประชุมวิสามัญคร้ังนี้ เปนไปไดหรือไมใหแสดง
จุดยืนและวตัถุประสงคในการสงกรรมการเขามา เพื่อเปนขอมูลใหผูถือหุนอื่นตัดสินใจในการโหวต   
เปนแนวทางที่ถูกตองชัดเจน สวนตัวก็เคยเปนแกนหลักในการเปดประชุมวิสามัญในการแตงต้ัง
กรรมการใหมมาหลายบริษัท ทุกคร้ังจะแสดงจุดยืนและจุดประสงคในการเขาเปนกรรมการ ผูถือหุน
ก็เมตตาโหวตกลุมบุคคลที่นําเสนอชื่อเขาเปนกรรมการใหไดรับการเลือกทั้งหมด วันนี้ก็เปนอกี
บริบทหนึ่ง  ที่จะเห็นตลาดทุนเราเข็มแข็งขึ้นไปในอนาคต ไมวาผลของการโหวตจะเปนอยางไร    
เหตุของการเปดประชุมวิสามัญซ่ึงใกลจะประชุมสามัญอยูแลว นาจะเปนวาระท่ีสําคัญๆที่ผูถือหุน
ไมรับทราบจะไดรับทราบในวันนี้  ซึ่งไมตองการใหผูถือหุนที่รองขอใหเปดประชุมวันนี้ขึ้นมาช้ีแจง     
แตอยากจะทําอะไรใหชัดเจน สมมุติทานไดรับเลือกในครั้งนี้ และเปนผูบริหารของบริษัทฯ ในเดือน
เมษายนนี้ที่จะมีการประชุมสามัญประจําป ซึ่งเหตุการณก็จะยอนกลับมาถามเร่ืองเหลานี้อีก หาก
วันนั้นทานช้ีแจงไดชัดเจนในส่ิงที่นําเสนอใหผูถือหุนไดเห็น คะแนนเสียงก็จะเกิดขึ้นอยางบริสุทธิ์ ถา
เปนไปไดอยากใหขึ้นมาช้ีแจงเลย 

 
นายธารา   ชลปราณี ผูถือหุน   

:    ตามเอกสารนําเสนอขอมูลชื่อกรรมการ  มีคําพูดเร่ืองสัดสวนการถือหุนในบริษัท ทานที่ 1 ถอนตัวไป
แลวก็ไมตองพูดถึงแตทานที่  3  กับที่  4  ที่มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทที่ระบุวา   มี     เขาใจวาใน
แงการลงมติเก่ียวกับกรรมการจะตองเปดเผยขอมูลวาถือหุนในบริษัทจํานวนมากนอยแคไหน ก่ีหุน  
คิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของจํานวนหุนของบริษัททั้งหมด ซึ่งมีแตคําวามีแตไมบอกจํานวนหุน อันนี้
อาจจะไมเหมาะสม 

 
ประธานฯ :    ขอใหเจาหนาที่ตรวจสอบจํานวนหุนของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 
นายนฤชิต   แตงสวน ผูถือหุน   

:   ที่ผูถือหุนถามถึงประเด็นเร่ืองวัตุประสงคการเพิ่มกรรมการ  4  ทานคร้ังนี้คืออะไร มีความเหมาะสม
หรือไม มีแผนธุรกิจในอนาคตหรือไม ส่ิงนี้จําเปนตอการตัดสินใจวากรรมการทานนั้นมีคุณสมบัติ
เหมาะสมหรือไม  ไมทราบวานายเย่ียม จันทรประสิทธิ์ มาประชุมคร้ังนี้หรือไม จึงขอฝากวาการใหผู
ที่ไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการมาใหขอมูลจะทําใหตัดสินใจไดอยางมีคุณภาพ   

 
ประธานฯ :    แจงวาผูไดรับเสนอช่ือเขาเปนกรรมการ 4  ทาน  มาประชุมในวันนี้เพียง 1  ทาน อีก 3  ทานไมมา 
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นางสาววารี  จารุสิริสิน ผูถือหุน   

:   ใหลงมติเลือกกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อคนที่ 3 ไปกอนไดหรือไม เพราะกรรมการท่ีไดรับการเสนอ
ชื่อคนที่ 3 มาแลว 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 
 :  สอบถามวากรรมการที่เปนผูถือหุนที่เสนอตัวเขามาเปนกรรมการจะลงมติไดดวยตัวเองหรือไม และ

โดยหลักปฏิบัติแลวจะลงมติอยางไร 
 
ประธานฯ : สามารถลงมติได แลวแตทานจะพิจารณา ไมเหมือนกับการลงมติในการแตงต้ังกรรมการท่ีหมด                            

วาระ กรรมการทานอื่นจะเลือกทานเดิมเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได โดยทั่วๆ ไป กรรมการทาน                            
นั้นจะไมรวมลงคะแนนในที่ประชุมกรรมการ สําหรับในที่ประชุมผูถือหุนๆ ทุกทานมีสิทธิใชเสียงใน
ฐานะเปนผูถือหุนที่จะเลือกใครก็ได 
-  ขณะนี้ไดรับจํานวนหุนของผูถือหุนที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการในคร้ังนี้  ดังนี้ 
      ทานที่  3  นายคณีอาจ  แดนดํารงสุข    ถือหุน   6,830,400  หุน   เปนจํานวน   5.46 % 
      ทานที่  4  นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต       ถือหุน   7,981,500   หุน  เปนจํานวน    6.39 % 
      จากสัดสวนท่ีถือหุน 2 ทานนี้ หากไดรับเลือกเปนกรรมการตามความเขาใจก็เปนกรรมการอิสระ

ไมได  
  - ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมถึงการลงมติวา ขอใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการเปนลําดับๆ  

ตามวาระท่ีไดสงเอกสารไป โดยจะขอไมสลับวาระการเลือกกรรมการเพื่อไมใหเปนประเด็นกับผู
ถือหุนทานอื่น ทานที่ 1 ถอนตัวไปแลว ก็ไมตองเขาวาระจึงขอเขาวาระการแตงต้ังกรรมการเปน
รายบุคคล โดยเร่ิมจากนายเย่ียม จันทรประสิทธิ์ 

 
ประธานฯ : กอนเขาสูวาระลงคะแนนกรรมการแตละทาน เจาหนาที่ขอเวลารวบรวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมดกอน    

เนื่องจากมีผูถือหุนที่ทยอยเขามารวมประชุมเร่ือยๆ      
 
นายอนุ  วองสารกิจ ผูถือหุน   

:   การโหวตผานตองไดรับคะแนนเสียงเทาไร 1 ใน 3, 2 ใน 3 หรือก่ีเปอรเซ็นต 
 
ประธานฯ :   เสียงขางมากของผูที่มาประชุมและออกเสียง 
   
ประธานฯ :    ไดแจงวาจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุม ณ ขณะนี้มีจํานวน 128 ราย จํานวนหุนทั้งส้ิน   88,930,768 

     หุน  คิดเปนรอยละ 71.14 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ 
 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 
 :   เห็นวามีการเพิ่มจํานวนหุนของผูที่เขาประชุมประมาณ 19 ลานหุน  ซึ่งถือวามีนัยสําคัญ จึงขอให

ทานประธานชวยตรวจสอบการมอบฉันทะการเขาประชุมที่เพิ่มเติมเขามาในคร้ังนี้ดวย 
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ประธานฯ :   ไดแจงวา จากการตรวจสอบมี 2 รายๆ ใหญ 1 ราย, รายยอย 1 ราย ขณะนี้ไดเพิ่มเขาไปในระบบแลว 
 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนมุัติแตงตั้งนายเย่ียม จันทรประสิทธ์ิ เปนกรรมการของ 
บริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ  

    
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดวย               50,906,701  เสียง  คิดเปนรอยละ          57.24 
ไมเห็นดวย              31,630,312  เสียง    คิดเปนรอยละ          35.57   
งดออกเสียง             6,393,755    เสียง     คิดเปนรอยละ           7.19 

 
กรรมการทานที่ 2 : นายคณีอาจ  แดนดํารงสุข 

 
ประธานฯ           :  ขอใหผูถือหุนพิจารณาการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ปรากฏตามรายละเอียดบุคคลที่เสนอให

แตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมา
ดวย 2)  

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

:   สอบถามวาการรวมกลุมกันเขามาประมาณ 50 ลานหุน (ประมาณ 40 %) ถือวาเปนการ Take 
Over หรือไม และตองทํา Tender หรือไม เนื่องจากเห็นวาเปนการรวมกลุมกันมาและเสนอช่ือ
กรรมการเขามาอยางชัดเจน 

 
ประธานฯ :    ไมเก่ียวกัน   เพราะไมอยางนั้นแลวการลงมติของผูถือหุนทุกบริษัทก็จะกลายเปนเขาขาย  

     Tender ทุกคร้ังไป   
 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนมุัติแตงตั้งนายคณีอาจ  แดนดํารงสุข เปนกรรมการของ 
บริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ  

   



หนา 11 จาก 23 

 
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดวย               46,987,971  เสียง  คิดเปนรอยละ             52.84 
ไมเห็นดวย              41,796,042  เสียง    คิดเปนรอยละ            47.00   

              งดออกเสียง        146,755   เสียง     คิดเปนรอยละ               0.16 
 
  กรรมการทานที่ 3 นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต 
 
ประธานฯ :    ขอใหนายศฤงคาร สุทัศนชูโต กลาวประสบการณการทํางานและแนะนําตัวกับผูถือหุน (พรอมกันนี้ 
  ไดแสดงรายละเอียดของนายศฤงคาร สุทัศนชูโต ตามที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

ทราบแลว) 
 
นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต  ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ 

:   กลาวแนะนําตัว ดังนี้ 
    ที่มาในวันนี้ก็มาเสนอตัวเขามารับเลือกการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ผมเปนกรรมการบริษัทฯ มา 
    ต้ังแตป พ.ศ.2545 จนกระท่ังมาลาออกเมื่อปลายปที่แลว (ป พ.ศ.2557) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
    ทํางานอยูที่บริษัทฯ และเปน 1 ในผูบริหารของบริษัทฯ  ต้ังแตตนรับผิดชอบงานเปนที่ปรึกษาดาน 
    การเงิน บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ดูแลกิจการงานของบริษัทฯดานสินเช่ือสวนบุคคล  สินเช่ือบัตร 
     เครดิต ก็คือ บริษัท แคปปตอล โอเค จํากัด ที่บริษัทฯไดเขาไป Take over รวมถึงการทําธุรกิจบริหาร 
     สินทรัพยฯเร่ิมต้ังแตเขาไปชวยซ้ือหนี้ดอยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย บริหารหนี้ ยึดทรัพยขาย 

ทอดตลาด เจรจาดานธุรกิจ เม่ือประมาณปลายปที่แลวก็ไดลาออกจากการเปนกรรมการของ  
บริษัทฯ  แตก็ยังเปนเปนผูบริหารของบริษทัฯอยู สาเหตุที่ลาออกจากการเปนกรรมการก็เพื่อที่จะ
เปดโอกาสใหบริษัทฯ ไดคัดเลือกกรรมการใหมตามที่ไดมีการเปล่ียนโครงสรางผูถือหุน ซึ่งตนเองผม
พรอมที่จะกาวออกมากอนเพื่อใหอิสระกับทางผูบริหารและผูถือหุนทุกทานในการพิจารณาเลือก
กรรมการใหม เม่ือเวลาผานไปก็ไดหารือกับพนักงานบริษัทฯที่ถือหุนของบริษัทฯดวย ซึ่งอาจจะมี
คําถามเปน  1  ใน 25  คนนี้หรือไม ตนเองถือหุนอยูจํานวนหน่ึงไมถึง 10% ก็เลยตองรวบรวมผูถือ
หุนทั้งพนักงาน ญาติๆ  และคนท่ีรูจักมาเพื่อสนับสนุน ตนเองไดทํางานกับบริษัทฯ มา 12 ป และน่ี
คือประวัติยอๆ สวนในอนาคตที่ถามวาแผนงานเปนอยางไร ก็อยางที่เรียนใหทราบวาตนทํางานดาน
สายการเงินมาต้ังแตเรียนจบมาและในชวงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ตนเองก็เปนสวนหนึ่งในการ
ทํางานนี้และในเวลาเดียวกันก็มีฐานะเปนพนักงานดวย จึงหวังวาจะไดรับการเลือกกลับเขามาเปน
กรรมการ  สวนแผนงานในอนาคตจากประสบการณการทํางานคิดวาตนเองสามารถมีสวนรวมกับ
คณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นมาในอนาคต เพื่อพัฒนาหรืออยางนอยก็ชวยดูแลเงินของผูถือหุนทุกทาน
ตอไปในอนาคตดวย  ไมทราบวามีทานใดอยากถามคําถามเพ่ิมเติมหรือไม  



หนา 12 จาก 23 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

: ขอสอบถามวาคะแนนโหวตที่ออกมาลักษณะแบบน้ีจะคอนขางกํ้าก่ึงกัน ถาความคิดเห็นไมเปนไป
ในทิศทางเดียวกันจะบริหารงานยาก ถาไดเขารวมงานกันจะปรับตัวเขาหากัน อยางไรเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 
นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ  

: ตนเองจะเขามาชวยในสวนของการทํางาน เพราะประสบการณของตนเองคือคนที่ทํางานจริงๆ  
ตนเองไมไดมาประชุมในฐานะกรรมการ และท่ีมีหุนในบริษัทนี้ก็เนื่องจากตนเองทํางานอยูที่นี ่    
แลวก็รับเงินเดือนบริษัทนี้มาตลอด 12 ป เพราะฉะน้ันจึงมาในฐานะของคนท่ีคิดวาเขาใจบริษัทนี้        

     เปนอยางดี เขาใจวัฒนธรรม ขอจํากัดวาเปนอยางไร รวมถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย      
กฎระเบียบอื่นๆ ไมวาจะเปนบริษัทบริหารสินทรัพยฯ นี่ก็ถือวาเปนสถาบันการเงินอยางหนึ่ง        
เขาใจธุรกิจสินเช่ือรายยอย  แมในธุรกิจ Nano Finance การดําเนินงานของกรรมการมีความผิดใน 

     คดีอาญาได ตนเองเขาใจธุรกิจสินเช่ือรายยอย    ซึ่งปจจุบันนี้เราครอบคลุมไปถึงบัตรเครดิต  สินเช่ือ 
     สวนบุคคล รวมไปถึงธุรกิจเร่ิมตนของเราคือธุรกิจที่ปรึกษาดานการเงิน ที่หลาย ๆ ทานถามวาเกณฑ     
     การ Take Over เปนยังไง เกณฑการครอบงํากิจการ การเขามาถือทรัพยสินตางๆ ตนเองเคยเปนที่ 
     ปรึกษาดานนี้มากอน  และเปน 1 ใน พนักงาน 20 คนแรก ของบริษัทฯ นี้มากอน   

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

:    ขอสอบถามวาชวงที่ผานมาหรือปที่ผานมาผลประกอบการของบริษัทฯ ไมคอยดี ประสบผลขาดทุน  
และท่ีแจงตลาดหลักทรัพยไปวาจะปดบริษัทที่สิงคโปรก็ยังทําไมได และถาจะเขามา จะชวยสงเสริม
การทํางานจะทําอยางไร เพราะดูแลวก็ไมมีการเปล่ียนแปลงอะไร ทรัพยสินก็ขายไปเยอะแลว ถาจะ
มีการเปล่ียนแปลง มีทีมใหมเขามาชวยอยางไร 

 
นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ  

:    คําถามนี้เปนคําถามที่กรรมการจะตองเปนผูตอบคําถาม ในชั้นนี้ตนยังเปนเพียงผูเสนอตัวเขารับ
แตงต้ังเปนกรรมการ คงไมสามารถตอบคําถามนี้ในขณะน้ีได  

  
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

:  ขอสอบถามคุณศฤงคาร ตามที่กลาววาอยูในแวดวงการเงิน กอนหนานี้แตละทานก็ดูเหมือนวาเปน 
     ดานการเงินทั้งนั้น ยกเวนก็คือนายเย่ียม จันทรประสิทธิ์ ที่เปนดานวิศวกร ตอนนี้ก็เลยสงสัยวา    

ภาพของเรายังไมไดเปล่ียนแปลงไปจากธุรกิจการเงิน ทั้งๆ ที่เคยมีการพูดคุยวาจะเปล่ียนแปลงไป 
     มากขึ้น แตเทาที่เห็นมากรรมการที่เขามาคัดเลือกแตละทานก็ไมไดมีการเปล่ียนแปลงไปในกิจการ 
     ดานอื่น ยังออกมาในลักษณะท่ีเปนปรึกษาดานการเงิน เปนบริหารจัดการสินทรัพยบาง หรืออะไรก็ 
     แลวแต จึงอยากจะถามวากรรมการที่เสนอช่ือเขามาเปนทีมหรือเขามาเปนรายบุคคล ในลักษณะวา 

ทานถือหุนและรูจักบริษัทดีเลยเสนอตัวเขามา ตนจึงไมแนใจวากลุมที่เสนอหนังสือเขามาไมนอย
กวา 25 ทาน และจํานวนหุนไมนอกวา 1 ใน 10 ไมทราบวาไดมีการพูดคุยกันกอนหนานี้หรือไม วา



หนา 13 จาก 23 

เขามาแลวจะทําอะไรใหบริษัทฯ ไดขนาดไหน ซึ่งเทาที่ดูคะแนนเสียงทั้ง  4  ทานนี้ไดรับเลือกแน ๆ 
แตปญหาตอนน้ีก็คือยังไมเห็นภาพวากรรมการทั้ง 4 ทาน  ซึ่งของเดิมมี 8 ทานก็เปน 12 ทาน  คือ  
เขามาคิดเปน  1  ใน  3  ซึ่งเปนผูกําหนดชะตาชีวิตและทิศทางของบริษัทไดเลย  เพราะฉะน้ัน ยังไม
ชัดเจนจึงขอลงคะแนนวาไมเห็นดวย เพราะวาคร้ังนี้ประชุมวิสามัญเดือนมีนาคม พอถึงเดือน
เมษายนเราก็ตองประชุมสามัญ นี่คือส่ิงที่ไมเขาใจวาทําไมตองมาประชุมลงมติวันนี้กอนที่จะประชุม
สามัญในอีกไมก่ีวันขางหนา ทั้งๆ ที่นาจะรอใหถึงประชุมสามัญไปแลวคอยเสนอช่ือพรอมกัน โดยให
มีการพูดคุยใหจบกอน ถึงบอกวาผมไมเห็นดวยในการเสนอแบบนี้ซึ่งมองวาเปนการบีบบังคับ แต
แนนอนสามารถทําไดและชอบโดยกฎหมาย เนื่องจากที่มีการเสนอชื่อกรรมการขึ้นมา 4 ทาน แต
ไมไดบอกวาทานใดเปนกรรมการอิสระ ซึ่งแนนอนวามีกรรมการ 2 ทาน ที่เปนผูถือหุนที่ไมมีสิทธิเปน
กรรมการอิสระ ก็เหลืออีก 2 ทานที่มาจากวิศวกรรมสถานกับบริษัทเอกชน ซึ่งเขาใจวาไมนาจะเปนผู
ถือหุน แตเปนเพียงการคาดเดา ซึ่งนาจะมีการคุยกับผูถือหุนที่มาในวันนี้กอนวาจะเสนอช่ือทานใด
ในนี้มาเปนกรรมการอิสระ ซึ่งส่ิงเหลานี้พวกทานสามารถตอบได ไมทราบวาทานพอจะขยายความ
ใหชัดเจนมากกวานี้ไดหรือไม 

 
นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ  

: จะขอตอบเพียงเทาที่ตอบได การเขาช่ือรวมกันมา 25 ทาน ถือหุนรวมกันมากกวารอยละ                            
10 ผานคณะกรรมการบริษัทฯ จึงทําใหบริษัทตองจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน อันนี้เปนขอเท็จจริงขอ
ที่ 1  
ขอที่ 2 คณะกรรมการทุกทานที่เสนอช่ือเขามา ถาถูกโหวตใหเขาไปทั้งหมดก็จะมีสัดสวนอยางที่เห็น
คือ 4 ทาน ซึ่งยังไมเกินก่ึงหนึ่งจะไมสามารถกําหนดทิศทางของบริษัทได   
ขอที่ 3 ทิศทางในอนาคตจะไปทางไหน คุณสมบัติของกรรมการแตละทานมีประโยชนอยางไร ใน
สวนของตนเองไดชี้แจงไปแลวสวนกรรมการทานอื่นไมไดมาช้ีแจงในวันนี้คงไปชี้แจงแทนไมได โดย
ขอสรุปส้ันๆ วาการทํางานในดานการเปนที่ปรึกษาดานการเงิน จุดหลักก็คือเร่ืองการเงิน  แตถาเรา
ทําธุรกิจดานบริหารสินทรัพย เราก็ควรจะรูเร่ืองโรงงาน เร่ืองกฎหมายท่ีดิน ตองรูเร่ืองวิศวกรดวย  
เวลาไปยึดทรัพยที่เปนอาคาร โรงงานก็ตองมีความรูมากที่สุดเทาที่จะมากได ไมวาจะเปนวิศวกร  
กฎหมาย  การเงิน หรือการตลาด ความรูย่ิงมากย่ิงดี  สวนคําถามสุดทายเร่ืองของกรรมการอิสระ 
อันนี้เปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัททุกทานในการคัดเลือกตอไป    

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

: เม่ือดูคะแนนเสียงเห็นวากํ้าก่ึงกันเหลือเกิน ขอถามในฐานะที่จะโหวตใหเปนกรรมการและถามใน
ฐานะที่เปนผูถือหุนดวย ขอแรกไมทราบวาคุณศฤงคารทราบหรือไมวามีปญหาเกิดขึ้นระหวางผูถือ
หุนหรือไม ขอที่ 2 เม่ือสักครูที่บอกวามีคนไมเห็นดวย ตนเองไดติดตามขาวบริษัทมาตลอดวาจะมี
การเปล่ียนแปลงธุรกิจไปทางโนนทางนี้ มีการใหขาวโดยผูถือหุนใหญทานหนึ่ง จึงอยากทราบวาคุณ
เคอนั่ว หลิน ยังสนับสนุนบริษัทฯ อยูหรือไม  



หนา 14 จาก 23 

 
นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ  

: ขอตอบ 2 คําถาม คําถามแรกเห็นวาไมมีปญหาเพราะถามีปญหาตนเองคงไมเสนอตัวเขา                            
มา เพราะก็กลัวเหมือนกัน ทานใดเห็นวามีปญหาก็ยินดีเขาไปชวยแกไขได คําถามที่ 2 โดยมารยาท 

    เปนคําถามที่ผมไมควรจะตอบ ไมทราบวาทานใดมีคําถามเพ่ิมเติมหรือไม 
 

ประธานฯ :    หากมีคําถามก็ขอเปน 2 ทานสุดทาย 
 
นางโสภา ตันตเิมธ ผูถือหุน   

:   แจงวาเปนผูถือหุนรายยอย คราวที่แลวที่มาประชุมนายเคอนั่ว หลิน พูดมีวิสัยทัศน  มีศักยภาพดี  แต
ถาวันนี้นายศฤงคาร สุทัศนชูโต ไมไดเปนกรรมการบริหารก็จะโหวตเห็นดวย แตเนื่องจากต้ังแต 
พ.ศ.2545–2557 บริษัทฯก็ยํ่าแยมาตลอด ดังนั้น จึงไมเห็นดวยเพราะวิสัยทัศนที่พูดวันนี้มันขัดกับที่
คุณศฤงคารดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารมา 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

:   ดีใจที่เปนความตอเนื่องของบริษทัฯ แตก็เสียดายที่ทานไมไดขึ้นมาในเวลาท่ีรองขอ ซึ่งตนเขาใจอยู 2 
เร่ือง เร่ืองแรก ทานคงอยากอาสากลับเขามาเพื่อจะบริหารบริษัทฯนี้  เร่ืองที่ 2  ขอเรียนถามวาทาน
สามารถประสานรอยราวของวันนี้ไดมากนอยแคไหน ขณะนี้เห็น  2 ภาพ ภาพแรกเห็นนายศฤงคาร 
สุทัศนชูโต อาสากลับมาตามที่ทานไดเสนอภาพในอดีต แตผมก็ยังเช่ือวาคะแนนเสียงที่รวบรวมมา
ไดนั้นเปนสาระสําคัญ ขอถามประเด็นเดียวคือ จะสามารถประสานรอยราวไดมากนอยแคไหน และ
ขอความกรุณาชวยกันพูดคุยกันเพื่อใหบริษัทเจริญเติบโตขึ้นตอไป ผูถือหุนจะไดไปดวยกัน และ
อยากทราบวา ทานจะดําเนินการตอไปในแนวทางไหน 

 
นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ  

:    ขอตอบเปน 2 คําถาม 2 ประเด็นสุดทายครับ สําหรับคําถามแรก ตนเองไดรวมทํางานกับบริษัทฯ มา 
12 ป ซึ่ง 12 ปที่ผานมา เราสรางกระแสเงนิสดโตขึ้น 17 เทา ขอพูดขอเท็จจริงและไมไดหวังวาจะ
เปนผลงานตัวเองตองถือเปนผลงานของทุกทาน เราไมเคยถูกฟองจากลูกคารายยอยแมแตคร้ังเดียว    
ไมเคยถูกฟองรองทางกฎหมาย ทั้งๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองการเงิน มีลูกคาหลายแสนราย โดยที่ไมมี
การฟองรอง นี่คือเร่ืองคุณภาพ  กรรมการทุกทานที่ทํางานไมเคยมีคดีฉอโกง ในเรื่องปริมาณ  Cash 
Flow ที่โตขึ้นมา 17 เทาใน 12 ป เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย เราจายเงินปนผล
กวา 500 ลานบาท ถาเทียบตอหุนก็ 4 - 5 บาท ราคาหุนเราอยูที่ 6 บาท แตธุรกิจยอมมีขึ้นมีลง 
แนนอนปที่แลวเราไมมีกําไร เราก็พูดตามตรง คําถามที่ 2 ที่ตนเขามาก็มาทําหนาที่ก็เพื่อเขามาสราง
ผลประโยชนใหบริษัทฯ ใหผูถือหุนตอไป นั่นคือหนาที่ของตนเอง 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

:   ขอใหคุณศฤงคาร ชวยดูแลผูถือหุนรายยอยดวย ไมอยากใหเกิดกรณีการออกหุน PP ที่มีการนําหุน
ถูกๆออกมาขายแพงๆในกระดาน เพราะท่ีผานมามีตัวอยางหลายราย 
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ประธานฯ        :   ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง เนื่องจากเกรงวาจะเลยเวลาที่กําหนดไวมาก 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนมุัติแตงตั้งนายศฤงคาร สุทัศนชูโต เปนกรรมการของ 
บริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ   

  
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดวย               47,545,571  เสียง  คิดเปนรอยละ        53.47 
ไมเห็นดวย              41,238,642  เสียง    คิดเปนรอยละ        46.37   

              งดออกเสียง        146,555   เสียง     คิดเปนรอยละ           0.16 
 

กรรมการทานที่ 4 : นายวรการ  เทพเฉลิม 
 
ประธานฯ           :   ขอใหผูถือหุนพิจารณาการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ปรากฏตามรายละเอียดบุคคลที่เสนอให 
  แตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย 

2)  
 

หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของ ซึ่งมีผูถือหุนไม
มีขอซักถาม  ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 

 
มติที่ประชุม        ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติแตงตั้งนายวรการ เทพเฉลิม เปนกรรมการของบริษัทฯ 

เพิ่มเติม ตามทีเ่สนอ  
   
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดวย               50,772,301  เสียง  คิดเปนรอยละ        57.09 
ไมเห็นดวย              31,764,812  เสียง    คิดเปนรอยละ        35.72   

              งดออกเสียง     6,393,655   เสียง     คิดเปนรอยละ           7.19 
 
          ผูถือหุนไดขอสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
นายถิรเดช  พรหมศรี  ผูถือหุน  

:  ไดฟงคําตอบของกรรมการใหมที่ไดรับเลือกก็ไมคอยสบายใจเก่ียวกับการบริหารงานของบริษัทฯใน 
 เร่ืองธรรมาภิบาล เร่ืองของความโปรงใส เนื่องจากกรรมการเปนผูบริหารที่เห็นขอมูลที่จะบริหาร แต

ไดชี้แจงวาเวลาผมเห็นบริษัทฯไมดีก็จะกาวออก เวลาดีจะกาวเขามา ซึ่งถาเปนตัวผูถือหุนๆก็คงจะ
ไมกลารับเขามาเปนกรรมการ เนื่องจากกรรมการจะตองพูดถึงเร่ืองความโปรงใส   
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 เร่ืองที่สอง อยากทราบวาผูถือหุนใหญจะ support กรรมการใหมหรือไม จะมีปญหากันหรือไมตาม  
แผนธุรกิจ จะเดินไปอยางไร กรรมการตางๆ จะสนับสนุนแผนธุรกิจที่จะเดินตอไปหรือไม กรรมการ
บางทานมาจาก Entertainment เปนผูดูแลรายการ รับซ้ือรายการ มาจากธุรกิจการเงิน ธุรกิจ
พลังงาน ถาจําไมผิดบริษัทฯเคยใหขาววาจะดําเนินการไปดานธุรกิจการเงิน จึงอยากเห็นแนวทาง
ธรุกิจวาเปนอยางไร  อยากเห็นความโปรงใสของกรรมการที่สุด 

 
นายศฤงคาร  สุทัศนชูโต ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ  

: ตามที่ผูถือหุนกลาวมาน้ันเปนการเขาใจผิด ธุรกิจของบริษัทที่ผานมาเปนที่ปรึกษาดานการเงินที่นํา
คําพูดที่กลาวไวมารวมกันเปนการเขาใจผิด เหตุที่ลาออกเพราะเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุน ถาม
วาบริษัทมีเจาหนี้มาตามหนี้หรือไมก็ไมมี บริษัทมีเงนิสดมีรายไดตามปกติเพียงแตวาการดําเนินงาน
จะขึ้นหรือลงเปนเร่ืองธุรกิจ ฉะนั้นขออนุญาตชี้แจงวา การจะมองใครเพียง 1 ป ไมยุติธรรม แตถาจะ
มองใครตองมองยาวๆ 12 ป 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 

:    ในฐานะผูถือหุนเสียงขางนอย อยากจะขอความม่ันใจ เนื่องจากเวลามีขาวหุนก็ขึ้นตามขาว เชน ขาว 
     ที่บริษัทฯ จะเปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจจึงอยากทราบวานายเคอนั่ว หลิน  ยัง support  กรรมการ 
     ชุดนี้หรือไม 
 

คุณเคอนั่ว หลิน   กรรมการ         
: ไมเห็นดวยในการแตงต้ังกรรมการต้ังแตแรกอยูแลว วันนี้ตนเองนั่งในฐานะผูถือหุนไมไดนั่งในฐานะ

กรรมการ สําหรับธุรกิจใหมที่กรรมการชุดใหมจะทําก็ใหผูถือหุนพิจารณาเองวาตัวเองจะสนับสนุน
หรือไม 

 
ประธานฯ :   ขออนุญาตดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป    
   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขช่ือกรรมการ ซึ่งมอํีานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่อํานาจการลงนามของกรรมการเดิมกําหนดไววา ชื่อและจํานวน
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิวัฒน วิฑูรยเธียร หรือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ หรือ นายเฉลิมไชย 
ศิรินพวงศ คนใดคนหน่ึงในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับ นายเคอนั่ว หลิน หรือ พันตํารวจโทพงศศิริ หิรัณยเตชะ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท อยางไรก็ดี ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขรายชื่อและอํานาจการลงนามของกรรมการ 
เปนดังนี้   ชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายวิวัฒน วิฑูรยเธียร หรือ นายอิสสระชัย  
เดชาฤทธิ์ หรือ นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ คนใดคนหน่ึงในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการคนอื่นอีก 1 คน ยกเวน 
นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล และนายอสิระ วงศรุง ซึ่งเปนกรรมการอิสระ และประทับตราสําคัญของบริษัท   
 

ในระหวางนี้ไดมีผูถือหุนซักถามในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี้ 
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นายธารา  ชลปราณี ผูถือหุน            
:   ขอซักถามเร่ืองกรรมการอิสระเชนเดิม กลาวคือ เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯมี  การเปล่ียนแปลงชื่อ

กรรมการ และแจงวายกเวนนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล และนายอิสระ วงศรุง ซึ่งเปน                            
กรรมการอิสระ แตบริษัทฯยังไมไดมีการแตงต้ังกรรมการอิสระอีก  2  ทาน  ซึ่งโดยหลักการแลว    
เทากับวากรรมการอิสระไมมีอํานาจในการลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ แตบังเอิญทานใชคําวา      
ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนอื่นอีก  1  คน  ยกเวนแตกรรมการอิสระ  2 ทานน้ี  ซึ่งผมเห็นวา    
ขอความดังกลาวยังไมคอยเหมาะสม เพราะกรรมการคนอ่ืนยังสามารถเปนกรรมการอิสระไดอีก 2 
ทาน ไมใชเพียงแต 2 ทานนี้ ดังนั้น บริษัทฯควรระบุชื่อลงไปใหชัดเจนวาเปนกรรมการอิสระทาน
ใดบาง มิฉะนั้นจะกลายเปนวากรรมการทานนั้นก็ยังมีสิทธิลงนาม  ซึ่งเกรงวาอาจจะไปขัดแยงตอขอ
กฎหมายได จึงขอยืนยันวาควรจะระบุชื่อกรรมการอิสระลงไปใหชัดเจน เพราะขอความดังกลาวจะ
ไปปรากฏในเอกสารการลงทะเบียนของบริษัทฯที่กระทรวงพาณิชยดวย 

 
ประธานฯ : ตองขอเรียนวาการเสนอมติดังกลาวเปนไปตามจดหมายที่ผูถือหุนไดสงมา ซึ่งผมคงไมมีอํานาจจะ

ไปเปล่ียนแปลงรายละเอียดได ผมทําไดเพียงเปดการประชุมและนําเสนอใหมีการลงมติในวาระนี้ 
ซึ่งก็เปนสิทธิของที่ประชุมผูถือหุนนี้ที่จะลงมติใหกรรมการ 2 ทานที่แตงต้ังใหมนี้ (กรรมการที่ไมได
เปนผูถือหุน) เปนกรรมการอิสระดวยเลยหรือไม แตหากไมสามารถทําไดก็อาจใหมีการพิจารณา
เร่ืองดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป โดยอาจสอบถามวากรรมการ 2 ทานจะ
สามารถเปนกรรมการอิสระไดหรือไม ถาไดก็จะขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเปล่ียนอํานาจ
การลงนามของกรรมการอีกคร้ังหนึ่ง อยางไรก็ดีจะตองพิจารณาขอกฎหมายดวยวาสามารถทําได
หรือไม อยางไร 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 
  :    ไมทราบวาบริษัทฯ มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือไม 

 
นายอิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 : ขอเรียนวา ปกติเร่ืองกรรมการอิสระจะเปนขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) อยางกรณีที่มีการเพิ่มเติมจํานวนกรรมการก็จะเปนเหตุที่บริษัทฯจะตองทบทวน
วาสัดสวนกรรมการอิสระท่ีควรจะพึงมี ก็คือสัดสวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดในปจจุบัน
จะอยูที่จํานวนเทาไร ซึ่งที่ประชุมในวันนี้มิไดมีการลงมติแตงต้ังกรรมการอิสระเพิ่มเติม เทากับวา 
กรรมการอิสระของบริษัทฯจะยังคงมีจํานวน 2 ทาน หลังจากนี้ไปบริษัทฯ จึงมีหนาที่จะตองสรรหา
กรรมการอิสระใหครบถวนตามเกณฑ อาจกระทําโดยผานมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่
ประชุมผูถือหุนในคราวตอไปก็ได มิไดหมายความวาในการลงมติในวันนี้จะตองมีการแตงต้ัง
กรรมการอิสระดวย ประกอบกับที่ผูถือหุนไดมีการนําเสนอใหแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมจํานวน 5 
ทานในวาระกอน ปจจุบันมีการพิจารณาเพียง 4 ทาน ผูถือหุนก็มีการระบุใหแตงต้ังบุคคลเหลานี้เปน
กรรมการ นอกจากนี้อํานาจกรรมการที่ผูถือหุนไดเสนอใหแกไขนั้นก็เปนการบงบอกไวชัดเจนวาผูถือ
หุนมิไดประสงคใหแตงต้ังกลุมบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระแตอยางใด ดังนั้น การแกไขอํานาจ
จึงยกเวนเฉพาะกรรมการอิสระท่ีมีอยูในปจจุบันเพียง 2 ทาน คือ นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล และ
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นายอิสระ วงศรุง ซึ่งหลังจากนี้ไปเมื่อจํานวนกรรมการของบริษัทมีจํานวนเพิ่มเปน 12 ทานแลว ก็
เปนหนาที่ของบริษัทฯจะตองดําเนินการใหมีกรรมการอิสระใหครบถวนตามกรอบของกฎหมายและ
กฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯตอไป 

 
 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 
 :    ไมทราบวากรรมการแตละทานมีวงเงินอนุมัติสูงสุดตามเช็คที่ส่ังจายไดไมเกินเทาไร 
 
ประธานฯ : เขาใจวาไมไดมีการกําหนดวงเงินที่แนนอนไว ซึ่งการอนุมัติคาใชจายทั่วไปก็จะดําเนินไปตาม

ขั้นตอนที่กําหนดไวปกติ แตหากเปนเร่ืองของการลงทุนก็จะมีเกณฑที่กําหนดไว แตไมแนใจเร่ือง
ตัวเลข ซึ่งหากเปนรายการที่เกินเกณฑก็จะตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หากเกิน
อํานาจของคณะกรรมการบริหารก็จะตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือหากเกินอํานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทก็จะตองนําเขาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯพิจารณาอนุมัติตอไป สวนเร่ือง
การเซ็นตเช็คจะเปนเร่ืองตอจากนั้น ซึ่งไมมีการกําหนดวงเงินไวดูที่วาไดรับอนุมัติหรือไม แตจะอยู
ที่วาเปนการส่ังจายเช็คในเร่ืองใด หากเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีขอสงสัยประการใดก็จะนําเร่ืองมา
ปรึกษาประธานฯ หรือหากมีประเด็นก็จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวามีรายการท่ีตอง
นําเขาอนุมัติหรือไม หรือเปนรายการที่ไดรับการอนมัุติมากอนหนานี้แลวหรือไม  

 
เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนมุัติการแกไขช่ือกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทน

บริษัทฯ ดังนี้  
“นายวิวัฒน วิฑูรยเธียร หรือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ หรือ นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ 

คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการคนอ่ืนอีก 1 คน ยกเวน นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 
และนายอิสระ วงศรุง ซึ่งเปนกรรมการอิสระ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 
โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 
เห็นดวย               45,857,373  เสียง  คิดเปนรอยละ        51.57 
ไมเห็นดวย              31,611,210  เสียง    คิดเปนรอยละ        35.54   

              งดออกเสียง    11,462,185   เสียง     คิดเปนรอยละ         12.89 
 

วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
ประธานฯ         : กลาวตอผูถือหุนถึงการพิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถามี) ขอใหผูถือหุนที่มีขอนําเสนอไดนําเสนอตอที ่   

ประชุมเพื่อพิจารณาไดในวาระน้ี 
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นายพิจารณ  สุขภารังสี   ผูถือหุน   
: ขออนุญาตเพิ่มเติมวาระการประชุมเร่ืองพิจารณาอนุมัติการดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนแกไข

เปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการ ชื่อกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ   
จึงขอผูสนับสนุนในประเด็นนี้ดวย 

 
ประธานฯ           :    หากมีผูสนับสนุนใหมีวาระน้ี ขอใหจดชื่อผูสนับสนุนดวย 
 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ)             

:    ขอเรียนถามเพิ่มเติม ขณะนี้ที่มีการเสนอเพิ่มเติมวาระขึ้นมาไมทราบวา 
- ขอที่ 1  เสียงรับรองไดครบ 1 ใน 3 ตามกฎหมายหรือไม   
- ขอที่ 2  เสียงที่กําลังรวบรวมวามีใครบาง แตที่ถูกแลวตองมีการโหวตวามีเสียงรับรอง 
- ขอตอไปคือตองเพิ่มวาระอะไรบาง ตองเขียนวามีวาระ4.1, 4.2, 4.3 อะไรใหระบุใหชัดเจน และ

ตองมีใบโหวต ตอนนี้เรามีใบโหวตพรอมหรือไม   ถาไมมีจะเปนปญหาหรือไม 
 

ประธานฯ     : ไดแจงตอผูที่เสนอวาระวาขอใหเสนอโดยใหใชภาษาที่ชัดเจน เพื่อนําขึ้นจอแสดงภาพขอความใหที่
ประชุมรับทราบ 

 
นายอิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                           :    ไดอางอิงถึงขอบังคับขอที่ 39 ของบริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุน ถาผูถือหุนนับจํานวนรวมกันได 

    ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไปแลวทั้งหมด ขอใหมีการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกจาก 
    ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมแลวก็ได ดังนั้น ถาเปนกรณีนี้ขอใหทานผูที่เสนอวาระ ขอความกรุณา       
    รายละเอียดจํานวนหุนที่สนับสนุนทานในการสนับสนุนเพิ่มวาระ โดยมีเสียงสนับสนุน 1 ใน 3 ของ  
    125,000,000 หุน จะคิดเปน  41,666,667  หุน  

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ) 
  :    ควรนําเสนอวาวาระอะไร จะไดลงมติไดวาอนุมัติใหผานหรือไมผานวาระไหนบาง 

                     
นายพิจารณ  สุขภารังสี   ผูถือหุน   

:  ชี้แจงวาไดเสนอเปนวาระเพิ่มเติมไปแลวต้ังแตตน “เร่ือง พิจารณาอนุมัติการดําเนินการย่ืนคําขอจด
ทะเบียนแกไขเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการ ชื่อกรรมการ และกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัท” 

 
ผูถือหุน (ไมไดระบุช่ือ)  

:   ในวาระท่ีเปนวาระจรผูถือหุนบางทานเขาประชุมไดเพยีง วาระ 1, วาระ 2, วาระ 3 แลวอาจกลับ
บานไปแลว ในเม่ือทานทราบวามีวาระจร ควรนําเสนอต้ังแตวาระท่ี 1 เพื่อจะทราบคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนที่ไดกลับไปแลวเหลานั้น เม่ือผูถือหุนกลับไปแลวจะนับคะแนนเสียงผูที่กลับไปแลวอยางไร 

 



หนา 20 จาก 23 

ประธานฯ :  ประธานฯไดชีแ้จงวาตนเองทําหนาที่ประธานในตอนน้ี ก็ไมทราบวาจะมีวาระจร สําหรับทานที่กลับไป
แลวก็ไมเปนไรเพราะสามารถเช็คองคประชุมไดวาครบเปนองคประชุมหรือไม 

 
ประธานฯ        :   แจงใหนายพิจารณ  สุขภารังสี ซึ่งเสนอวาระจร รวบรวมจํานวนหุนที่สนับสนุนทานและสงใหเจาหนาที่

ตรวจสอบวามีทานใดบางและจํานวนหุนครบหรือไม 
 
นายธารา  ชลปราณี ผูถือหุน 

:  ในระหวางรอรวบรวมคะแนนเพื่อเสนอวาระ ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมวา ภายหลังจากเลือกต้ัง
กรรมการเพ่ิม 4 ทานนี้แลว ก็จะมีกรรมการเพิ่มเปนจํานวน 12 ทาน บริษัทฯคงไปจดทะเบียน
กรรมการที่เพิ่มใหเสร็จกอนการประชุมสามัญประจําป นั่นหมายความวา ณ ตอนนั้น จะมีกรรมการ
ออกตามวาระ 4 ทาน ใชหรือไม 

 
นายอิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                          :     ตามขอบังคับบริษัทฯ กรรมการท่ีอยูตามวาระนานที่สุดก็จะเปนผูออก ซึ่งก็จะมีรายชื่อพรอมกันตอน
 นั้น 
 
นายธารา  ชลปราณี ผูถือหุน 

:   หมายถึงวา กรรมการที่จะเลือกต้ังตอนประชุมสามัญมีจํานวน 4 ทาน หรือ 3 ทาน เนื่องจากตนเอง
ไดคิดวาหากในการประชุมสามัญประจําป กรรมการเกาที่ตองออก 4 ทาน ซึ่งไมใช 4 ทานที่เลือก
เขามาในวันนี้ และจากที่ไดสอบถามเร่ืองการกําหนดทิศทางของบริษัทฯในอนาคตนั้น ตนเองมองวา
บริษัทฯสามารถกําหนดทิศทางของบริษัทฯเองได จากการที่บริษัทฯกําหนดใหมีการเลือกต้ัง
กรรมการได 4 ทาน ในการประชุมสามัญประจําป ถาหากในตอนนั้นคนเกาที่ออกตามวาระน้ันไมได
รับเลือกอีก แตเปนกรรมการทานใหมที่เขาไปแทน 4 ทานเดิม จากปจจุบันที่สัดสวนกรรมการเปน 8 
ตอ 4 จะเปล่ียนเปน 4 ตอ 8 ในอนาคต (คือ 4 ทานในวันนี้ และอีก 4 ทานในการประชุมสามัญ
ประจําป) ซึ่งทั้ง 8 ทานนี้จะสามารถกําหนดทิศทางบริษัทฯได ซึ่งถาเปนแบบนั้น จะเปนการเปล่ียน
ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯทั้งหมดหรือไม ซึ่งตองรอดูในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปอีกคร้ัง    

 
ประธานฯ :  ประธานฯไดชี้แจงวา ทุกส่ิงเปนไปไดหมด เนื่องจากตอนน้ีเปนเร่ืองของการคาดการณ จึงขอใหรอดู
  เหตุการณในวันนั้นวาจะเกิดอะไรขึ้น และหากมีการเปล่ียนทิศทางหรือกรรมการจริง ก็จะไดตอบ
  คําถามกันในวันนั้น 
 
นายพิจารณ  สุขภารังสี ผูถือหุน   

:  จึงเสนอวาระเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ “4.1 พิจารณาอนุมัติการดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียน
แกไขเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการ ชื่อกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพัน
บริษัท” 
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นายฮั่งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน   

: ในระหวางรอคะแนนขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ถึงภาพบนเวทีอยางนี้ตนเองไมอยากเห็น ทําให
เห็นถึงความออนแอเร่ืองจริยธรรม การเสนอวาระจรเขามาโดยท่ีผูถือหุนรายยอยไมรับทราบ ตนคิด
วาไมคอยสงางาม ตนเองเห็นดวยกับการที่กรรมการทานใหมมาทํางานตรงน้ี จึงไดสอบถาม
กรรมการทานใหมถึงเร่ืองที่ทานจะมาชวยประสานความไมเขาใจกันตรงนี้ไดอยางไร หากการ
ทํางานของคณะกรรมการมีปญหา จะมีความลําบากในการบริหารงาน จึงอยากฝากกรรมการทกุ
ทานใหรวมมือกัน รวมท้ังอยากใหผูบริหารชุดใหมหากมีการนําเสนอวาระในลักษณะนี้คร้ังตอไป 
อยากใหมีการนําเสนอกอนซึ่งจะทําใหภาพออกมาดูดีกวานี้ นอกจากนี้ คร้ังหนาอยากเสนอใหมีการ
นับคะแนนและตรวจคะแนนโดยใชบริษัทที่ใหบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อตรวจสอบได
และไมยุงตอการบริหาร จึงขอใหบันทึกไว 

  
 ประธานฯ        :   ตามที่ผูถือหุนไดเสนอวาระเพิ่มเติม ไดรวบรวมหุนทั้งหมดไดจํานวน 46,051,000 หุน คิดเปนรอยละ 

36.84 ถือวาเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งที่ผูถือหุนทานหนึ่งวาไม
สามารถตรวจสอบไดนั้น   สามารถตรวจสอบไดหากผูถือหุนมีความประสงคตองการ 

 
         มติที่ประชุม     ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติสนับสนุนใหพิจารณาวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ 
(วาระที่ 4.1)  ไดตามที่นายพจิารณ สุขภารังสี  เสนอมา 
 
นายพิจารณ  สุขภารังสี ผูถือหุน               

:  เสนอวาระท่ีจะเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ “พิจารณาอนุมัติการดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียน
แกไขเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการ ชื่อ กรรมการและกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพัน
บริษัท”  โดยมเีหตุผลที่เสนอเนื่องจากมีการพิจารณาในวาระท่ี 2  และวาระท่ี 3  แลว  ฉะนั้น ไม
ทราบวาวาระท่ี 2  และวาระท่ี 3  จะไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนหรือไม แตผูถือหุนก็เห็น
แลววาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติเห็นชอบ เพื่อใหมีการดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเปนไปตาม
มติของผูถือหุนและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามมติที่ 2   
และท่ี 3 จึงขอเสนอใหประธานฯ (นายวิวัฒน  วิฑูรยเธียร) มีอํานาจในการดําเนินการจัดทําลง
ลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนแกไขเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการ   ชื่อกรรมการ   และกรรมการซึ่ง
มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และเอกสารประกอบรวมทั้งการดําเนินการที่จําเปนและ
เก่ียวของตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย  จึงใครเสนอตอที่ประชุม 

 
ประธานฯ          :    ขอใหเขียนวาระเปนลายลักษณอักษรและสงใหเจาหนาที่เพื่อนําขึ้นแสดงบนจอภาพ และใหใชใบ 
                                  ลงคะแนนวาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 
นายธารา  ชลปราณี ผูถือหุน               

: ไมทราบวาในหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯมีขอความนี้อยูหรือไม กรณีที่ใหประธาน
กรรมการหรือผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯไปดําเนินการแกไขจดทะเบียน ไดมีอยูในขอบังคับหรือ
เปลา ถามีใชขอบังคับไดเลย ถาไมมีจึงจําเปนตองพิจารณา   



หนา 22 จาก 23 

 
 
นายทินกร  พันพานิชยกุล  กรรมการบริหาร 

              :    การประชุมวิสามัญผูถือหุนคราวน้ีเปนไปตามที่ผูถือหุน 25 ราย (10 %) มีหนังสือมาซึ่งก็ไดประชุม 
                   วาระน้ันไปแลวและอยูๆ ก็มีวาระพิเศษน้ีขึ้นมาอีก ถือวาเปนเร่ืองเดียวกันหรือคนละเร่ือง 

 
นายอิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

: ตามขอบังคับบริษัทฯและตามกฎหมาย เม่ือประชุมวาระปกติเรียบรอยแลว ถาผูถือหุนขอใหที ่                           
ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ  ก็ทําได 

 
ประธานฯ          :    เสนอใหที่ประชุมลงคะแนน 
 
คุณเคอนั่ว  หลิน  กรรมการ    

:  สําหรับวาระน้ีในฐานะที่เปนกรรมการขอคัดคาน ส่ิงที่เสนอพิจารณาวันนี้ตองเปนวาระท่ีผูถือหุนรอย
ละ 10 รองขอเทานั้น ที่เสนอมาเปนส่ิงที่นอกเหนือจากที่ผูถือหุนรองขอ จึงขอคาน 

 
นายพิจารณ  สุขภารังสี ผูถือหุน               

: ขอใชสิทธชิี้แจงเพราะถูกกลาวถึง ส่ิงที่เสนอวันนี้เปนการประชุมผูถือหุน ไมใชเปนการประชุม
กรรมการ จึงตองไปวากันในการประชุมกรรมการ (ถามี) สําหรับการเสนอวาระเพ่ิมเติมนอกจากจะ
ดําเนินการไดตามขอบังคับของบริษัทฯแลว ก็มีบัญญัติไวใน พรบ.บริษัทมหาชน วา “เม่ือไดมีการ
ประชุมเสร็จแลวผูถือหุนสามารถเสนอวาระตางๆ เพิ่มเติมได ซึ่งวาระตางๆ ที่เพิ่มเติมตองไดรับการ
รับรองจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
พันตํารวจโทพงศศิริ หิรัณยเตชะ  กรรมการ 
            :    ในฐานะกรรมการขอแสดงความเห็นคือไมเห็นดวยกับมตินี้และขอใหจดบันทึกไว 
 
ประธานฯ         :     ถือวาที่ประชุมรับทราบ 
 
นายทินกร  พันพานิชยกุล  กรรมการบริหาร 
                           :    จะถือวาเปนการตัดสิทธิตัดอํานาจกรรมการหรือไม เดิมกรรมการสองทานลงนาม และผูถือหุนให 
                                เหลือคนเดียวลงนาม 
 
นายพิจารณ  สุขภารังสี ผูถือหุน               

:  ในครั้งนี้เปนการประชุมผูถือหุนไมใชการประชุมกรรมการ และขอที่สองเปนเร่ืองการปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งพรบ.บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัทฯ ขอเรียนช้ีแจงวาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติ
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ก็เปนเร่ืองที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ ซึ่งเปนเหตุผลวาทําไมตองเสนอวาระเพิ่มเติม
ก็เพื่อรอวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 กอน ถาวาระผานก็ย่ืนเพิ่มเติม การย่ืนขอจดทะเบียนเร่ืองใดๆ ตอ
กระทรวงพาณิชย มติที่สําคัญที่สุดคือมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ   กติกา 
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ถึงเรามีความเห็นตางกันแตเรามีความจําเปนตองดําเนินการจดทะเบียนใหเปนไปตามที่ประชุมผูถือ
หุนที่มีมติ เพราะไมเชนนั้นการท่ีเราใชเวลาในการออกเสียงลงคะแนนมาท้ังหมดก็จะไมเกิดผลใดๆ  

 
คุณเคอนั่ว  หลิน  กรรมการ    

:   สอบถามวามีกรรมการทานใดที่อยูในที่ประชุมเห็นดวยกับการเสนอในวาระน้ีหรือไม 
 
นายธารา  ชลปราณี ผูถือหุน 

:  ขอแสดงความเห็นในฐานะท่ีไมเก่ียวของกับกลุมไหนวา การดําเนินการเพิ่มวาระดังกลาว หาก
รวบรวมคะแนนได 1 ใน 3 ก็สามารถทําได หากมีวาระท่ีชัดเจน ตามที่ไดถามไปกอนหนานี้วามีระบุ
ในขอบังคับหรือไม แตอยางไรก็ตามมติที่ประชุมผูถือหุนถือเปนมติสูงสุด ทานประธานจะตอง
ดําเนินการตอไปใหจบเพื่อใหเปนไปตามกฏหมาย เพียงแตจริงๆตามความเห็นตน ขอความในวาระ
นี้ควรจะตองมีนําเสนอมากอนไมจําเปนตองรอใหวาระอ่ืนๆ ผานการอนุมัติ 

 
ประธานฯ          :    ภายหลังจากที่ไดแสดงความคิดเห็นจากหลายๆ ทาน จึงขอเสนอผลการลงมติ ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหนายวิวัฒน วิฑูรยเธียร ประธานกรรมการ เปนผูมี
อํานาจลงนามในคําขอจดทะเบียนแกไขเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการ ช่ือกรรมการและกรรมการซึ่งมีอํานาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัทในคราวนี้ได ตามทีเ่สนอ  

 จํานวนผูถือหุนที่เขาประชุม จํานวน 128  ราย จํานวนหุนทั้งส้ิน 88,930,768 หุน คิด
เปนรอยละ 71.1446  ของผูหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดของบริษัทฯ  

  
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดวย               51,621,681  เสียง  คิดเปนรอยละ        58.05 
ไมเห็นดวย              25,867,602  เสียง    คิดเปนรอยละ        29.09   

              งดออกเสียง   11,441,485   เสียง     คิดเปนรอยละ         12.86 
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ แตไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดง
ขอคิดเห็น ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณที่ประชุมและปดประชุมเม่ือเวลา 13.00 น. 
 
 

      ลงชื่อ     ประธานที่ประชุม 
              (      นายวิวัฒน   วิฑูรยเธียร      ) 

 
 
 

      ลงชื่อ     ผูบันทึกการประชุม 
               (    นางสาวสุนทรี   เย็นสนาน   ) 


